



ISSN 01257766  
NEWSLETTER

# ดอนขั้วใหญ่

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://news.pbru.ac.th>

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มีลมโบไมแนวการขอการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเมื่อปวระนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปีที่ 32 ฉบับที่ 13  
วันที่ 2 - 8 กันยายน 2552



นายวิระ ศรีวัฒนตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอาสา ราชภัฏทอผืนปิ่นน้ำใจ โดยมี ผศ.ดร.ภก.ณงนา บุญสง รองอธิการบดี นางนันทวรรณ เข็มบุลลิก ผอ.กองพัฒนาศึกษา พร้อมให้การต้อนรับ ณ บ้านคอนขุนห้วย อ.แก่งกระจาน จ.จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2552

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY



# มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขันกีฬานานาชาติ คู่-ดี สัมพันธ์  
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ครั้งที่ 10 ในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาในสาขาวิชาร่วมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  
เสริมสร้างพละนาถมิและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา



สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  
นำนักศึกษาจัดกิจกรรมในสัปดาห์รักครอบครัว  
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552  
ณ โรงเรียนเขื่อนเพชร จังหวัดเพชรบุรี



สาขาวิชานิติศาสตร์จัดอบรมเรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับชาวบ้าน  
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม

เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร. 0 3269 3300 307  
ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี ผศ.ศรัชัย เข็มแปรม ผศ.เชาวลิต คงแก้ว ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม  
ผศ.ดร.กาญจนา บุญตั้ง รองอธิการบดี รศ.ยศ ชีระเศรษฐ์ ผศ.ลาโรธ เผือกบัวขาว ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ นางสมพร พิริยะสุขถาวร  
บรรณาธิการประจำฉบับ ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ หัวหน้ากอง บก. นางอัญจิกา ดาวเรือง  
กองบรรณาธิการ นายเสรี ดาวเรือง นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์ ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ/สำนัก/สถาบัน



## ภาวะผู้นำสำหรับการพัฒนาวิทยาลัย (LEADERSHIP FOR UNIVERSITY DEVELOPMENT)

ต่อจากฉบับที่แล้ว ... ที่นี้ทำที่ที่รับงานในตำแหน่ง ความภูมิใจในงานมันต่าง กัน ผลจึงเกิดแก่เขาต่างกันด้วย ผมเป็นผู้ใหญ่ในตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ก็ตาม ผมก็ไปเยี่ยมหมอมที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่อยู่ในอำเภอทางอีสานเหนือ เมื่อเข้าไปถึง เราก็ถามตามอัยยาคัยว่า เป็นยังไงครับ หมอครับ สบายดีนะครับ มาอยู่ที่นี้ โอ้ว.. อาจารย์ครับ สบายดีมากครับ ขอบคุณมากที่อาจารย์มาเยี่ยมครับ อิม.. หมอมีปัญหาอะไรไหมครับมาทำงานที่นี้ อยู่ไม่มีครับ ที่เรายังนึกอยู่ว่ามาทำแล้วมันจะมีปัญหาอะไรมั๊ย ตอนจะมาที่นี้แม่ผมก็ไม่ให้มานะ แม่ผมเขาวังเตนที่จะไม่ให้มาเพราะกลัวอันตรายบ้าง กลัวความรูจะหายไปบ้าง กลัวหลาย ๆ อย่าง ก็เลยไม่ยกาใหม่ แต่ผมก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้มาผมจะขาดโอกาสที่ดีครับ ผมมาอยู่ที่นี้ ผมได้เรียนรู้จากชาวบ้านแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน ดีดีครับอาจารย์ครับ พยาบาลบางคนที่อยู่ที่นี่ก่อนผม เป็นรุ่นพี่เลย มีอะไรก็คอยช่วยผม มีอะไรก็คอยบอกผม ชาวบ้านหลายคนมาบอกผมว่า ควรจะทำอะไรก่อนอะไรหลังด้วยซ้ำไป แล้วเวลามีโครงการอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพอนามัยเมื่อเราต้องมีการออกกล่าวเรื่องเงินเรื่องทองเขาก็ยินดีนะครับ ผมรู้ว่าเขาอยากจนนะครับอาจารย์ แต่เขาก็เต็มใจ เพราะรู้ว่าเราทำเสร็จแล้วมันจะเป็นผลที่ดีต่อเขาครับ แล้วหมอมืออะไรใหม่ผมไปบอกทางกรุงเทพฯ ไหม เวลาผมกลับไปเฉีย ไม่มี ไม่มีครับอาจารย์ครับ มีแต่บอกว่าผมภูมิใจมากที่ได้มาเป็นหมอ มาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่อำเภอนี้ แล้วผมก็เชื่อว่าถ้าหากผมได้กลับไปกรุงเทพฯ ไปเป็นครูบาอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ ผมก็จะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดี **เพราะผมรู้แล้วว่าความยากจนคืออะไร ความคอยการศึกษาเป็นอย่างไร** แล้วผมคิดว่าผมจะเป็นครูที่ดีด้วยครับ เพราะฉะนั้นอาจารย์อย่าห่วงผมนะครับ ขอบคุณอาจารย์ครับ นี่คือการที่ที่แสดงถึงความรักงานแล้ว ก็เพิ่มค่าให้กับงานที่ตัวเองรัก อีกปีกว่าถึงสองปีต่อมาผมก็ได้ยินข่าวว่า โรงเรียนแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ประกาศให้รางวัลแก่แพทย์ชนบทดีเด่น ก็คือหมอกคนที่ผมไปพบมานี้แหละ ผมนึกได้ว่า โอ๊ย ทำที่ที่เขารักงานแล้ว พุดอะไรทำอะไรแสดงออกนี้แล้วเพิ่มค่าและความหมายให้กับงานตัวเอง เขาเป็นคนอย่างนี้ ตรงกันข้ามกับหมอกคนอื่นหนึ่ง ซึ่งเก่งเหมือนกัน คนนั้นนอกจากเรียนเก่งแล้วยังเขียนบทความได้ดี ชอบเขียนลงหนังสือพิมพ์ แล้วก็ได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วย ผมขึ้นไปเยี่ยม เขาก็รู้สึกจอบมาต้อนรับ แล้วก็มีการพูดคุยกันว่า "ขึ้นตึกต้องถอดรองเท้า" โอโฮ้ แหมมันต้องสะอาดต้องจริงจัง ผมก็กำลังจะถอดรองเท้า อาจารย์ครับ วันนี้นึกแวนพิเศษไม่ต้องครับ ผมก็ขึ้นไป ถามเขาว่า หมอมาอยู่ที่นี้สบายดีไหมครับ อาจารย์ครับต้องตอบตรง ๆ นะครับ มันก็ไม่สบายนะ อิมม.. เป็นยังงัยหมอ อาจารย์ครับผมก็ว่าผมเป็นคนมีอุดมคตินะครับ



ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์

แต่ว่าสงผมมาอยู่ตรงนี้ ผมไม่คุ้มเลยครับ ผมน่าจะทำอะไรได้ดีกว่านี้แหละครับ แล้วเพื่อนร่วมงานของหมอมเป็นยังงัยครับ ดิมัย ก็ต้องตอบตรง ๆ อีกละครับอาจารย์ครับ เพื่อนร่วมงานก็แยครับ อาจารย์ มันแยยังงัยละ มันมีหลายคนนะครับที่มัน แหม มันเคยชินจน กระทั่งผมไม่คิดว่าผมจะเปลี่ยนอะไรได้ มันเป็นอย่างไรรครับ มันมาทำงานแต่เช้า มาลงชื่อแล้วมันก็หายไปนะครับ หายไปไหนครับ มันไปเล่นการพนันมั่ง ไปขายหวยขายเบอร์ที่ไหนก็ไม่รู้ครับ เอ ยิ่งพูดก็ไม่น่าจะโกรธ แล้วชาวบ้านเป็นยังงัยบ้าง ชาวบ้านที่เห็นเขาคงยากจนนะครับ แต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ว่าจนจริงเท่าไรนะครับเนี่ย ทำไมครับ เวลามาคิดเงินนี่นะครับ ค่ายา ค่ารักษา อะไรนิด ๆ หน่อย ๆ ชอบต่อแล้วต่ออีก พอต่อแล้วควักเงินออกมา มีเบงครอยเลยละครับ ทำที่ที่ตัวเองก็จะเป็นอย่างนี้ละครับ หมอมืออะไรจะฝากผมไปถึงทางผู้หลักผู้ใหญ่ในกรุงเทพฯ มั๊ย มีอะไรจะช่วยเหลือ อิมม.. อาจารย์ครับผมคิดว่าคงช่วยอะไรไม่ได้มาก ผมยังคิดคิด บางทีผมอยากลาออกด้วยนะครับ แล้วหมอมจะลาออกไปไหนครับ ไม่ทราบครับอาจารย์ครับ แปลว่าไม่มีความรู้เรื่องชะตากรรมตัวเองเลยนะครับ ปรากฏว่าอีกไม่กี่ปีต่อมา ก็มีหนังสือพิมพ์ลงข่าว พาดหัวข่าวว่า มีประชาชนในชุมชนในอำเภอนั้น เดินขบวนขับไล่หมอกคนนี้ อีกไม่นานต่อมาก็ทราบวาลาออกจากตำแหน่งแล้ว ถามข่าวคราวก็ทราบวาลาไปอยู่ซาอุดีอาระเบียแล้ว เขาบอกว่าประสบการณ์ไม่มีอะไรจะทดแทนได้ เพราะฉะนั้นประสบการณ์บ้างที่ก็อาจเกินได้ ขาดได้ เห็นไหมครับ **ผมคิดว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม มันมีความหมายและมีค่าอยู่เสมอ** ถ้าเรามองให้มันมีค่าเพิ่มค่าและความหมายให้กับงานได้ด้วย แบบที่อาจารย์หลายท่านพูดเมื่อตะกี้ พอพูดถึงงานก็หมอมอยากจะทำเพิ่ม อันนี้ดีมากนะครับ อยากจะให้ลูกศิษย์ทำยังงัย มันมีทางที่จะให้ดีกว่านี้ได้ไหม คำตอบก็คือมี แต่เราจะทำมั๊ย เราจะคนมั๊ย เราจะเอาจริงมั๊ย ทุกคนต้องคิดถึงถามตัวเองอยู่เสมอว่า ท่านอยากจะไปให้มันเสร็จสมบูรณ์จริง ๆ **ต้องเชื่อว่า พรุ่งนี้ต้องทำได้ดีกว่านี้ถ้าเราจะทำ** ถ้าทุกคนเชื่ออย่างนั้น

มันก็จะมีความดีงามรออยู่ ความสำเร็จก็อยู่แค่เอื้อม อันที่สามเป็นเรื่องที่สำคัญ เพิ่มค่าและความหมายให้กับตัวเอง ถ้าพูดทั่ว ๆ ไป ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากนี้ ก็จะเข้าใจว่าคงหมายถึงว่าอดตัวเอง ยกย่องตัวเอง คงไม่ใช่การประพฤติปฏิบัติอย่างเมื่อกี้ Live, Learn, Love, Leave a Legacy ว่าไป หรือจะ Focus, Feasible, Fast, Friendly หรือถ้าเราไม่มีทางออกจริง ๆ ก็เป็น F ตัวที่หา Fun อะไรต่างๆ เหล่านี้ก็คือการเพิ่มค่าให้กับตัวเอง แต่ในทางปฏิบัติมีคนบอกอย่างนั้นครับ มีที่ทำงานมีชีวิตประจำวันเขาเขียนไว้สี่หาข้อ ซึ่งผมคิดว่าเอามาใช้กับคนไทยก็ได้ทันสมัยดี การที่จะทำให้รอบ ๆ ตัวเองมองเห็นว่าเราเป็นคนมีค่า อันที่หนึ่ง**จงเป็นคนชอบนั่งแถวหน้าเสมอ** คำว่าจงเป็นคนชอบนั่งแถวหน้าเสมอนี้มีความหมายว่าไปก่อนเวลา ไม่เพียงแต่มาประชุมหรือมาเรียน หนังสือมาสอนหนังสือนะ ไปงานแต่งงาน ไปงานขึ้นบ้านใหม่ ไปงานอื่น ๆ ที่เราได้รับเชิญแล้วเราจะไป ถ้าไปก่อนเวลานี้ มันประทับใจสำหรับเจ้าบ้านจากภาพ เมื่อเร็ว ๆ นี้ผมไปที่เมืองพล อำเภอพลที่ผมเคยไปอยู่ บ้านผมก็ยังอยู่ ผมไปจอกกึ่งตอนเช้า ไปวิ่งยอก ๆ แยก ๆ ผ่านร้านขายกาแฟโบราณ มีเก้าอี้กึ่งกึ่งกาแฟอยู่รวมทั้งอาลัยด้วย เห็นผมไปวิ่ง อาว! นาน ๆ พบกัน คุณหมอบ คุณหมอบครับ หมอบกระแฉะใช้ไหมเนีย เชิญ เชิญ ผมเข้าไป เขาก็สั่งกาแฟให้กิน ตามอัธยาศัยที่เคยเป็นหมอบที่นั่น แล้วเขาก็ระบายออกมาว่า คุณหมอบครับ แหม ผมอยากปรึกษาคุณหมอบว่าจะช่วยได้ไหม ช่วยยังยัยครับ นายอำเภอท่านย้ายมาอยู่กับเราได้เพียงสามเดือนเท่านั้นนะ แกจะย้ายไปซะแล้ว คุณหมอบช่วยได้ไหมครับ ช่วยยังยัยครับ ช่วยย้ายท่านมาคืน ผมว่าทำไมละ ท่านย้ายไปเป็นอะไร ท่านย้ายไปเป็นรองผู้ว่า อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีโน่น อยากให้อยู่กับเรานานกว่านี้ อาว! จะย้ายรองผู้ว่า กลับมาเป็นนายอำเภอหรือ คือยังยัยครับ คุณหมอบครับ คือที่ท่านมาอยู่ที่สามเดือนนี้พวกเราเป็นคนดีดีคนดีมาก ท่านตรงเวลาครับ งานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรต่าง ๆ นี้ ท่านไปตรงเวลา พวกเราที่นี้บางคนเนีย นิสัยเสีย ไม่ค่อยตรงเวลา ไปตอนไหนก็ได้ก็ได้อีก แต่ท่านตรงเวลาเปรี๊ยะ ท่านเรียกประชุมบับตรงเวลาเปะ ถึงเวลาเปิดประชุมท่านก็เปิดประชุม ท่านไม่ได้คอยคนนั้นคนนี้ เมื่อถึงเวลาเปิดประชุม ผมอยากจะทำตรงนี้ อยากบอกพวกเรากว่า การที่จะเพิ่มค่าและความหมายให้กับตัวเองในที่ทำงานหรือในชุมชนนี้ การจะไปก่อนเวลาหรือตรงเวลาเป็นเรื่องที่มีค่า นายอำเภออยู่สามเดือนยังไม่ได้ทำเรื่องน้ำ เรื่องไฟ เรื่องถนน เพียงแต่ไปตรงเวลาชาวบ้านก็ประทับใจ ชาวบ้านเขาก็รู้สึกนะครับ ถึงเขาจะไม่พูดอะไร เขาก็รู้ว่าคนมาก่อนเวลา คนมาตรงเวลา เป็นการให้เกียรติเจ้าของบ้าน ให้เกียรติเจ้าภาพ ยิ่งถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างนี้ ไปที่ไหนเขาก็รู้ว่าเป็นอาจารย์ อาจารย์มาแล้ว ภาคภูมิใจเหลือเกิน บอกใครต่อใครว่าอาจารย์

มาแล้ว ถ้าจะไปไม่ทันจริงๆ นี้ โทรศัพท์ไปบอกก่อน ผมไปนะ แต่ผมจะช้าหน่อย ผมติดประชุมอะไรก็ว่าไป นี้ก็เท่ากับว่าไปแล้ว โออย่างนี้ก็คือ การสร้างความประทับใจ เพิ่มค่าให้กับตัวเอง เหมือนกันนะครับ ข้อดีผมคิดว่า**การตรงต่อเวลา**เป็นเรื่องสำคัญ อย่างบางคนเติมอีกนิดหนึ่งว่า เป็นฝรั่งหน่อยนะ ในตำราบอกว่า มันน่าจะต้องเพิ่มคำว่าสัมผัสสายตา เวลาเราไปไหนมาไหนเนียเขาเห็นเราเป็นคนสำคัญพอสมควรนะ เขาเชิญไปกินโต๊ะ กินเลี้ยง พอไปถึงเข้าโต๊ะเลย รู้สึกมันขาด ๆ นะ เดินผ่านใครต่อนี้ ใครมองหน้ามองตา นี่ก็เป็นผู้ใหญ่ สวัสดิ์ครับท่านครับ สวัสดิ์นี่เอง เป็นนัยคุณ ทักทายหน่อยจะดีขึ้น สัมผัสสายตา ผมจำได้ว่าแม่ผมนะ ท่านไม่ได้เรียนหนังสือ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรอก พอที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ชาวบ้านธรรมดา แต่มีคำสอนอยู่คำหนึ่ง **ลูกเอ๋ย ไปไหนมาไหนต้องรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ นะ เจอผู้ใหญ่ต้องไหว** ต้องมองหน้ามองตาท่านใหญ่ใครเป็นใครนะ อย่าไปเดินดุ่ม ๆ ไป นะ ถ้าเดินไปโดยไม่มองหน้ามองตาใครเนีย เขาจะหาว่าผีปอบนะ คนอีสานเขาเชื่อผีปอบ คนที่ถูกหาว่าเป็นผีปอบนี้อาจจะมีปมด้อยพูดนาน ๆ เขา เดินไปไหนกมหนากมตา เพราะฉะนั้น ถ้าเราเดินกมหนากมตาไม่มองหน้ามองตาใคร เขาจะหาว่าผีปอบ คือวิธีสอนก็สอน แบบเอาของจริง แล้วบอกว่าอย่าไปไหนโดย ไม่มองหน้ามองตาใคร เดี่ยวเขาจะหาว่าผีปอบ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปไหน เราจะต้องสมารถ ทุกวันนี่พวกที่เป็นนักบริหารธุรกิจ ต้องทำชีวิตให้มันสมารถ สง่างามนะครับ สวัสดิ์ครับ ขอบคุณครับ ขอโทษนะครับ อะไอย่างนี้ มันออกมา ให้มันรู้สึกที่เราเป็นคนหนึ่ง เหมือนกันนะ.. เพราะฉะนั้นการเพิ่มค่าและความหมาย อาจจะรวมถึงเรื่อง**การพูดเป็น มีประเด็น ให้คิด** ผมจำได้ว่าเมื่อผมไปเป็นหมอบใหม่ ๆ ผมยังไม่ได้แต่งงานนะครับ ตอนนั้นเนีย ถ้าพูดตามประสาสาว ๆ แถวนั้นเขาก็ว่า หนุมพ้อ หล่อเพี้ยว ฮะ ฮะ แต่ที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเป็นหมอบก็เป็นหมอบคนเดียวอยู่ที่อำเภอเวลานั้นเขาแต่งงานนี้ เขาเชิญนาย อำเภอขึ้นพูด เชิญผู้กองขึ้นพูด เชิญนายกเทศมนตรีพูดแล้ว ก็ต้องเชิญหมอบ ผมอาจจะ โชคดีที่ต้องเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตเป็นประธาน ชมรมปาถกฐาได้ว่าที่ที่เขาบอกว่า เวลาจะขึ้นพูดที่ไรอย่าไปบอกใครนะว่าพูดไม่เป็น อย่าไปบอกใครนะว่าไม่ได้เตรียมมา เขาเชิญ ผมขึ้นพูดในวันแต่งงาน นายอำเภอก็พูดตามภาษา นายอำเภอพูดสอนนั่นสอนนี่ อายุมากแล้วนี้ท่านนายกเทศมนตรี แต่สำหรับผมนี้ผมขึ้นไป ผมบอกท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ ผมดีใจมากที่มาในวันนี้ นอกจากเชิญมาร่วมงานแล้วยังผมได้มีเกียรติได้ขึ้นพูดด้วย ผมออกจากโรงเรียนแพทย์มานี้ อาจารย์สอนว่าถ้าเป็น ชายจะไปเป็นสามี ต้องเติมความรัก ให้กับภรรยาสามเวลาหลัง อาหารและก่อนนอน หึ หึ ฟังแลวง ๆ เนอะ ต้องเติมความรัก ด้วยหรือหลังแต่งงานแล้วนี้

โปรดอ่านต่อฉบับหน้า ...

## นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจงว่า เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี พุทธสมาคมจังหวัดเพชรบุรี และมูลนิธิพระเทพสุวรรณมณี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี “พระแม่แห่งชาติ” ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ การฟังธรรมะบรรยายโดย พระสิทธิอินทร์ สนั่นจตุโต วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยมี นายประสาน วงษ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน การเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยมีพระราชสุวรรณมณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทำให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และได้ระลึกถึงพระคุณของแม่



## สัมมนา



เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ณ ห้องบัณฑิต 1 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดสัมมนาในหัวข้อ “การจัดการบุคลากรในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ” และ “เศรษฐกิจ ที่ตกต่ำ ทำอย่างไรไม่ตกงาน” ดำเนินงานโดยนักศึกษาการพัฒนาและการจัดการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4 คณะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา เพื่อต้องการให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการทำงานและมีแนวทางปฏิบัติ

ตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมสัมมนา กล้าคิด กล้าทำ ได้ศึกษาแนวทางเพื่อเป็นตัวอย่างในการเลือกงานที่ตนเองต้องการ โดยมี อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

## รับเชิญเป็นวิทยากร

ผศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP” ให้กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2552 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก





## สรุปการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง ฯ

ต่อจากฉบับที่แล้ว ...

4.1 ระบบเครือข่ายบริหารเพื่อสารสนเทศเพื่อการศึกษา (หรือ Uninet) โครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการ คือ 1) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (E-Library) 2) ระบบบันทึกข้อมูลเพื่อการสืบค้น (Union Catalogue) 3) ระบบห้องสมุด Digital Collection และ 4) ระบบฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง (Reference Database)

4.2 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University : TCU) เพื่อสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในด้านการจัดการศึกษาแบบ e-learning อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานสามารถเข้าถึงตัวผู้ใช้

สำหรับบทบาทของการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษากับการปฏิรูปการอุดมศึกษารอบสอง มีข้อสรุปจากการเสวนาเครือข่าย เรื่อง ก้าวต่อไปของเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา โดยผู้แทนเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C) สมาชิกเสวนาเห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรจัดสรรช่วงระยะเวลาการปฏิรูปเป็น 3 ระยะ และมีการประสานแนวคิดตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของระบบการศึกษา คือตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ระดับอุดมศึกษาดังนี้

ระยะที่ 1 สกอ. ทำความเข้าใจกับเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค เพื่อรับทราบแนวคิดการปฏิรูปอุดมศึกษา และแนวนโยบายสนับสนุน เช่น NOF/TOF ด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เช่น เอกสาร การสัมมนา เป็นต้น

ระยะที่ 2 การดำเนินการสู่การปฏิรูปการอุดมศึกษารอบสอง โดยแต่ละสถาบันนำกรอบ NOF/TOF ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ

ระยะที่ 3 ขยายผลพัฒนากิจกรรมการปฏิรูปการอุดมศึกษารอบสอง คือ ให้แต่ละสถาบันปฏิบัติตามกรอบ NOF/TOF สำหรับหลักสูตรใหม่ที่เกิดขึ้น

เรื่องแจ้งเพื่อทราบอีกหนึ่งเรื่อง คือ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา พ.ศ.2552 มีสาระโดยสรุปได้ว่า กระทรวงศึกษา-

ธิการได้ออกระเบียบ ว่าการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา พ.ศ.2552 และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการติดตามประเมินผลและทบทวนการดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2552 แต่ให้ใช้บังคับกำกับการดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นไป

การดำเนินการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีหลักการดังนี้

1. การบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหรือแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด แล้วแต่กรณี

2. การสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัด เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตลอดทั้งการแก้ไขปัญหา ร่วมกันเพื่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

3. การกระจายอำนาจการตัดสินใจไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา

4. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส และมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ

สำหรับวาระสืบเนื่องได้มีการรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2552

1. เครือข่ายวิจัย ได้จัดบรรยายเรื่อง “งานวิจัยเกี่ยวกับ Area Based” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับแหล่งทุนในการวิจัยควรจะมาจกหน่วยงานในพื้นที่ คือ จังหวัดต้องค้การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรบริหารส่วนตำบล และโจทย์วิจัยควรมาจากชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประเด็นสำคัญคืองานวิจัยต้องช่วยเศรษฐกิจฐานรากให้ดีขึ้น นอกจากนี้ภารกิจสำคัญของเครือข่าย คือ การช่วยให้สมาชิกเครือข่ายมีความเข้มแข็งในการวิจัย

2. เครือข่ายสหกิจศึกษา ได้มีการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2552 จาก สกอ.

โปรดอ่านต่อฉบับหน้า ...

## ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะคณะกรรมการวิชาการด้านการศึกษา ในคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สภาผู้แทนราษฎร

จากการเข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ต่อ คณะอนุกรรมการวิชาการด้านการศึกษา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2552 คณะอนุกรรมการฯ ได้ตั้งข้อสังเกตในหน่วยงานสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา สรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ ดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรกำหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานของการจัดการศึกษาในแต่ละด้าน/สาขา เช่น ความเป็นเลิศของสายวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร จะต้องสนับสนุนอะไรบ้าง รวมทั้งควรมีการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสำหรับการศึกษาระดับสูง โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และมาตรฐานการทำวิจัย

2. การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบางแห่งควรมีจุดเน้นที่ชัดเจน และพัฒนาการเรียนการสอนในด้านนั้นให้มีคุณภาพมีความเป็นเลิศ รวมทั้งการเปิดคณะ/สาขาวิชา ในมหาวิทยาลัย ควรเปิดคณะ/สาขาวิชาที่สอดคล้อง และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ควรจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น นั้น ๆ

3. มหาวิทยาลัยทุกแห่งควรสนับสนุนกีฬาให้แก่นิสิต นักศึกษา ทั้งในด้านการดูกีฬา การเล่นกีฬาให้เป็น และการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพและสุขภาพที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดความสามัคคี

4. การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัย ควร

กำกับดูแลให้จัดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม เน้นนำความพึงพอใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาแก่นิสิตใหม่อย่างแท้จริง

5. ในการจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย ควรนำเรื่องค่าใช้จ่ายต่อหัวมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดสรร ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ การใช้จ่ายต่อหัว ควรดำเนินการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติเป็นที่ยอมรับร่วมกันและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

6. การจัดเก็บค่าเล่าเรียนหรือค่าหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งยังมีความแตกต่างกันอยู่ในแต่ละแห่ง มหาวิทยาลัยควรพิจารณาโดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจสังคม ประชาชนในท้องถิ่นด้วย

7. งานวิจัยของมหาวิทยาลัย นอกจากสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเนื่องจากการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นแล้ว ควรจะต้องตอบโจทย์ของสังคมสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ และในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยไม่ควรทำการวิจัยที่ซ้ำซ้อนกัน โดยควรดำเนินการร่วมกันในลักษณะเครือข่าย และต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่สังคม ชุมชน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ผลงานวิจัยถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมหาวิทยาลัยและผู้ทำร่วมกันเป็นเจ้าของ

กองนโยบายและแผน

### ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2552 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 1 อาคารวิทยากรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ถ้าหากกำลังแสวงหาวิธีการที่จะ “ยกระดับ” ชีวิตการทำงานของท่าน ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศ โดยวิทยากรชื่อดัง **คุณสิริลักษณ์ ตันศิริ** นักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเชื่อมั่นว่า “คุณสามารถทำงานทุกอย่างได้ที่คุณอยากทำ” ในหัวข้อการบรรยาย **ปลุกยักษ์ในใจ** แล้วคุณจะได้พบว่าคุณเองมีศักยภาพอีกมากมายมหาศาลที่แฝงเร้นอยู่ในตัวคุณเอง ! รับจำนวนจำกัด สนใจติดต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1206

# กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



## โครงการค่ายอาสา “ราชภัฏทอฝัน ปันน้ำใจ”

นางนันทวรรณ เอมนุกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษาจัดออกค่ายอาสา “ราชภัฏทอฝัน ปันน้ำใจ” ในระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2552 ณ บ้านดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล รองผู้ว่า



ราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้และการทำงานร่วมกับชุมชน

การออกค่ายครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 75 คน มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ควบคุมจำนวน 3 คน โดยดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็ก การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน และชาวบ้านบ้านดอนขุนห้วยและนักศึกษาชาวดำย ที่ช่วยให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

## ภาคริณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (ระลอก 2)

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เชิญมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน 165 แห่งร่วมประกาศเจตนารมณ์ เป็นภาคริณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยมี **นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)** เป็นประธานในงานดังกล่าว ซึ่งได้คาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ฯ มีแนวโน้มแพร่ระบาดในต่างจังหวัดอีก 2 เดือนข้างหน้า จะมีความเสี่ยงในสถานศึกษาและแหล่งชุมนุมของเยาวชน ดังนั้น สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วนต้องเตรียมการรับมือการแพร่ระบาด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความสูญเสีย โดยกิจกรรมที่ สกอ. ร่วมกับ สสส. ได้แก่

- 1.สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงสถานประกอบการ ทางสรรพสินค้าต่าง ๆ ทุกแห่ง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้หวัด 2009 ตั้งแต่วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 ซึ่งถือเป็นวันดี
- 2.สถาบันอุดมศึกษาที่มีหน่วยงานพยาบาล คณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะเปิดศูนย์หรือหน่วยบริการให้



คำปรึกษาด้านการป้องกัน การรักษากับนิสิตนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป และ

3. นิสิตนักศึกษา ชมรม คณะ จะจัดกิจกรรมอาสาสมัครโดยเสนอขอความสนับสนุนผ่านสถาบันอุดมศึกษา มายังคณะกรรมการพิจารณาโครงการ โดยมีตัวแทนของ สกอ. สสส. และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ กิจกรรมโครงการต่างๆ สสส. จะมีงบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยละไม่เกิน 10,000 บาท

## ทุนทำงานดีมีรายได้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดให้มี**ทุนทำงานดีมีรายได้** สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยแบ่งเป็นตำแหน่งงาน 2 ประเภทคือ ประเภทงานบริการ จำนวน 13 สถานประกอบการ และประเภทงานคาบปลีกร จำนวน 6 สถานประกอบการ นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่เขียนใบสมัครไว้แล้วให้ติดต่อที่ คุณวันฉนพงค์ วงศ์พานิช ด่วน!)

## อาจารย์อุตสาหกรรมได้รับเชิญไปบรรยาย

ผศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเชิญให้ไปบรรยาย “การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้าน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” วันที่ 19-21 สิงหาคม 2552 ณ ตาลคู บีช รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



## นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับทุนการศึกษามูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี



อาจารย์สุขุม หลานไทย รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์สนับสนุน ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจ้งว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2552 มูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนีได้จัด พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี (สิทธิลิตติกุ บัญรวม มีอารีย์) ครั้งที่ 12 ณ หอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวได้มอบให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดีและมีฐานะยากจน โดยในการมอบทุนการศึกษานี้มี นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับทุนการศึกษาประเภท ต่อเนื่อง (ได้รับทุนทุกปีจนจบการศึกษา) จากพระราชสุวรรณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี องค์ประธานมูลนิธิฯ จำนวน 2 คน คือ **นายรัชชัย คำวิเศษ** นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และ**นางสาวปัทมาภรณ์ ขวัญเมือง** นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม **ขอขอบพระคุณ**มูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนีที่ได้มอบทุนการศึกษา ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นกำลังใจและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้อีกทางหนึ่ง

# สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



## สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับ สพท.พบ. เขต 1 จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ



**ผศ.พจนารถ บัวเขียว** ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า สถาบันวิจัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น จึงถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งในการเสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ดังนั้น สถาบันวิจัยฯ จึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบุรี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวแก่บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2552 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน และห้องประชุม สพท.พบ. เขต 1 เพราะถ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในพื้นที่มีความรู้ทางด้านภาษา ก็จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของจังหวัด เพชรบุรีประสบความสำเร็จ อันจะนำมาซึ่งรายได้จำนวนมากที่จะเข้ามาช่วยเสริมภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีให้ดียิ่งๆ ขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี **ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม** เป็นประธาน โดยผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 จำนวน 60 คน กิจกรรมการอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ **ผศ.ดร.สรिता บัวเขียว** อนุเคราะห์คณาจารย์ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษมาเป็นวิทยากร ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องของการท่องเที่ยวในท้องถิ่นมีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

## สถาบันวิจัยฯ ประสานความร่วมมือ สพท.พบ. เขต 1 อบรมการจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งว่า สถาบันวิจัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างวัฒนธรรมใหม่มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์ในชุมชน ดังนั้นสถาบันวิจัยฯ จึงได้ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 **คุณชูศรี อุดมกุศลศรี** จัดอบรมโครงการ การจัดทำพิพิธภัณฑ์ในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2552 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี **ผศ.ดร.กาญจนา บุญสูง** เป็นประธาน ผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำนวน 60 คน การอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ **ผศ.มนู อุดมเวช** บรรยายในหัวข้อประวัติศาสตร์และ



โบราณคดี  
ท้องถิ่นเพชรบุรี  
**อาจารย์ภูมร  
พราหมณ์แก้ว**  
บรรยายใน  
หัวข้อ หลัก  
ฐานทางศิลป  
วัฒนธรรมเพชรบุรี



**ผศ.บุญมา**

**แจ้งฉายา** บรรยายในหัวข้อเทคนิคการจัดแสดงผลงาน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง จังหวัดราชบุรีและพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านเขายี่สาร จังหวัดสุทรสงคราม โดยผลที่คาดว่าจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้จะเป็นการฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการดำเนินงานด้านนี้ต่อไป ในการนี้สถาบันวิจัย ฯ ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

**จัดอบรมโครงการ“พัฒนาความรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”**



สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมโครงการ “พัฒนาความรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” ให้กับครูคณิตศาสตร์และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2552 ณ ห้อง 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี

รศ.พินันท์ คงคาเพชร รศ.วัชรวิทย์ กาญจน์เกียรติ รศ.สุเทพ ลิ้มอรุณ และ ผศ.จันทรวดี ไทรทอง เป็นวิทยากรในการอบรม มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 38 คน

**อบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร “การสร้างสื่อ Multimedia โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash รุ่นที่ 1”**

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างสื่อ Multimedia โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash รุ่นที่ 1” ให้กับคณาจารย์ทางการศึกษาและผู้สนใจ ในระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2552 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 424 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยากรโดย อาจารย์อดิชาติ โพธิพันธ์ และอาจารย์ปิยะวัฒน์ เนียมมาลัย โดยมี รศ.พินันท์ คงคาเพชร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว



## สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์แก่โรงเรียนเขื่อนเพชรฯ



เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ นำนักศึกษาจัดกิจกรรมฐานเล่านิทานและหุ่นมือเชิดและฐานนันทนาการ ที่โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) ในสัปดาห์รักการอ่าน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2551 ที่สาขาวิชาได้พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) เป็นห้องสมุดต้นแบบในโครงการความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดต้นแบบโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมจัดห้องสมุดต้นแบบโรงเรียนประถมศึกษา และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดต้นแบบโรงเรียนประถมศึกษา

ในการนี้ สาขาวิชาได้ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฐาน พบว่า นักเรียนพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.83$ , S.D. = .38) และนักศึกษาที่เรียนวิชาการส่งเสริมการอ่านที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม พบว่า นักศึกษาพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด ( $\bar{X} = 4.68$ , S.D. = .47)

## สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับชาวบ้าน



เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 อาจารย์พงษ์ลดา ทั้งทอง และ อาจารย์ทัศนัย ทั้งทอง สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง“กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับชาวบ้าน” ให้แก่ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ในเขตตำบลบ้านแหลมและพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีความรู้ความเข้าใจ ได้เห็นความสำคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายสินค้าหรือการใช้บริการต่าง ๆ โดยมีกฎหมายเข้ามาให้ความคุ้มครองประโยชน์แก่ผู้บริโภค คือประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม โดยมีนายวัน เมฆ อัครดี ทานธรัตน์ ทั้งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4, ทานสรรเพชญ ตรีเทพ อัยการจังหวัดประจำกรมสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี และอาจารย์เทิดศักดิ์ ทองแย้ม ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการนี้ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอขอบพระคุณ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้